

แนวทางการประเมินคัดเลือก
กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมียม พลัส ระดับประเทศ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ตามที่กรมส่งเสริมการเรียนรู้ ได้กำหนดให้หน่วยงาน/สถานศึกษา ดำเนินการประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมียม พลัส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตั้งแต่ระดับจังหวัด ระดับกลุ่มจังหวัด ระดับภาคและระดับประเทศ วัตถุประสงค์เพื่อสร้าง กศน.ตำบลต้นแบบฯ ให้เป็นต้นแบบด้านการพัฒนา กศน.ตำบล/แขวง ให้มีประสิทธิภาพ อันเป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา ตามอัธยาศัยในชุมชน ตามองค์ประกอบของ กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมียม พลัส ทั้ง 5 ด้าน และเป็น แนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ประจำตำบลให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนที่มีประสิทธิภาพ นั้น

เพื่อให้การขับเคลื่อนกิจกรรมดังกล่าวบรรลุตามวัตถุประสงค์ กรมส่งเสริมการเรียนรู้ จึงได้กำหนด กรอบแนวทางการประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมียม พลัส ระดับประเทศ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ขึ้น เพื่อให้ กศน.ตำบลต้นแบบฯ ระดับภาค (หน่วยรับการประเมิน) ได้นำไปใช้ในการวางแผนและเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบฯ ระดับประเทศ ต่อไป

กลุ่มเป้าหมาย

กศน.ตำบล/แขวง ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมียม พลัส ระดับภาค (ภาคละ 1 แห่ง) รวม จำนวน 5 แห่ง

กรอบระยะเวลาการประเมินคัดเลือก

ระหว่างวันที่ 17 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2566 (อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)

เกณฑ์การประเมินคัดเลือก

การประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมียม พลัส กำหนดให้ต้องผ่านการประเมินตาม แบบประเมินที่กรมส่งเสริมการเรียนรู้กำหนด ในภาพรวมตั้งแต่ร้อยละ 95 ขึ้นไป ของทุกระดับที่มี คณะกรรมการประเมินคัดเลือก จึงจะถือว่าผ่าน และเป็นผู้ที่ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยหรือไม่เคยได้รับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่โทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ทั้งนี้ ให้ใช้รูปแบบการประเมินคัดเลือกเชิงประจักษ์

กรอบแนวทาง

คณะกรรมการฯ จะดำเนินการประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมียม พลัส ระดับประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามหลักเกณฑ์และตัวชี้วัด กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมียม พลัส ที่กรมส่งเสริมการเรียนรู้กำหนด โดยขอให้ กศน.ตำบลต้นแบบฯ ระดับภาค (หน่วยรับการประเมิน) ดำเนินการจัดเตรียมเอกสาร ดังนี้

- 1) เอกสารพร้อมหลักฐานร่องรอยประกอบ ต้องเป็นข้อมูลผลการดำเนินงานของ กศน.ตำบลต้นแบบฯ ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เท่านั้น
- 2) จัดเตรียมเอกสารฯ ให้คณะกรรมการฯ เพื่อเข้ารับการประเมินคัดเลือก จำนวน 7 เล่ม
- 3) จัดเตรียมเอกสาร/หลักฐานร่องรอยประกอบ ตามองค์ประกอบของหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดของ กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมียม พลัส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้แก่คณะกรรมการฯ เพื่อนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบ
- 5) หากหน่วยรับการประเมินฯ มีความประสงค์จัดทำคลิปวิดีโอ เพื่อนำเสนอผลงานฯ ขอให้กำหนดความยาวไม่เกิน 5 นาที พร้อมสำเนาสื่อออนไลน์ (online) ดังกล่าว ให้กรมส่งเสริมการเรียนรู้ จำนวน 1 ชุด